

## น่ารักมากครับ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ที่พิบูลมังสาหาร

🕒 นำเสนอเมื่อ 5 มิ.ย. 2559

เป็นภาพที่สุดแสนจะน่ารัก เมื่อในโลกออนไลน์ได้มีการนำเสนอภาพผู้สูงอายุในชุดนักเรียน ซึ่งในช่วงเวลาเริ่มเปิดภาคการศึกษาใหม่เช่นนี้ เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นแต่ภาพของเด็ก ๆ ที่ต่างสวมชุดใหม่เดินทางไปโรงเรียนกันเท่านั้น แต่สำหรับผุ่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี คงจะได้เห็นภาพที่พิเศษยิ่งกว่านั้น เมื่อกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างก็พร้อมใจกันขอยืมของกลับไปเป็นนักเรียนกันอีกครั้ง สวมชุดนักเรียนใหม่เอี่ยม เดินทางมาโรงเรียนกันด้วยสีหน้าชื่นบาน จนสร้างรอยยิ้มแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก

โดยคุณ นราธิป สาครวงศ์วัฒนา ได้นำภาพแสนน่ารักนี้มาเผยแพร่ให้ชาวเน็ตได้ชมกันเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ในภาพชุด "ไป โรงเรียนวันที่ 2 ไม่งอแงเลย" พร้อมเผยโมเมนต์ชวนประทับใจ เมื่อเขามีโอกาสได้ยื่นคำพูดหนึ่งด้วยว่า "ลูก ๆ ดีใจที่ได้พาพ่อ-แม่ไปซื้อชุดนักเรียน และจะได้พาพ่อ-แม่ไปส่งที่โรงเรียน"

เรียกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนจริง ๆ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (ร.ร.ส.ท3) ซึ่งเป็นโครงการของชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้เริ่มดำเนินโครงการมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้ว เปิดการเรียนการสอนทุกวันอังคาร และยังเปิดรับสมัครนักเรียนผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี ทั้งนี้หากผู้สูงอายุในพื้นที่สนใจ สามารถสมัครเรียนได้ที่ หองงานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

นอกจากนั้นบรรยากาศการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุยังมีแต่บรรยากาศที่สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานตลอดทั้งวัน ซึ่งในการเรียนจะมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และการแชร์ประสบการณ์ และบรรยากาศการเรียนคล้ายกับนักเรียนของลูกหลานโดยทั่วไป ทั้งการลงโทษคนที่มาโรงเรียนสาย และนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครพิบูลมังสาหาร จะแตกต่างจากที่อื่น โดยมีเกณฑ์การเรียนว่า หากเรียน 2 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรปริญญาตรี เรียน 4 ปี ได้ปริญญาโท และเรียน 6 ปี จะได้รับปริญญาเอก และจะมีการใส่ชุดครูในการรับปริญญาคล้ายกับมหาวิทยาลัยทั่วไปด้วย

นายพิสุทธิ ยอดคำ ประธานนักเรียนและเป็นผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนกล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่อยากให้มีการเรียนหนังสือและมีการสวมใส่ชุดนักเรียนจริงๆ เนื่องจากเมื่อสมัยเด็กตนไม่ค่อยได้มีชุดนักเรียนใส่ และอยากให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยกัน ได้พูดคุยและเหมือนเป็นเพื่อนกันในยามแก่เฒ่า

ขณะที่นายทวี และนางชู บุญล้อม สองสามีภรรยาวัย 66 ปี กล่าวว่า ตอนรู้สึกมีความสุขเมื่อเวลามาเรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนผู้สูงอายุ ที่ผ่านมามีทั้งสองคนประกอบอาชีพทำไร่นา และดูแลลูกหลาน แต่เมื่อได้มาเรียนได้เกิดความสุขและอยากให้ถึงวันที่ต้องมาเรียนจริงๆ นอกจากนี้ชุดนักเรียนที่สวมใส่ ลูกๆก็เป็นคนซื้อให้ โดยตอนที่ซื้อให้ ลูกถึงกับน้ำตาไหล เพราะปลื้มใจที่ได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่คืน และได้มีโอกาสได้ซื้อชุดนักเรียนให้ เหมือนเมื่อก่อนที่พ่อแม่ต้องซื้อชุดนักเรียนให้

ด้านนายไพศาล ปีตภา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิบูลมังสาหาร กล่าวว่าเทศบาลได้สนับสนุนสถานที่ของเทศบาลให้เป็นโรงเรียนชั่วคราวให้กับผู้สูงอายุ

และเตรียมที่จะขออาคารอเนกประสงค์เพื่อคนสูงอายุ ที่เพิ่งสร้างเสร็จจากงบประมาณ ตำบลละ 5 ล้านบาท เป็นสถานที่เรียนอย่างถาวรของกลุ่มผู้สูงอายุ  
ขณะที่ทางเทศบาลพร้อมที่จะเสนอสนับสนุนงบประมาณด้านอาหารและการบริการรถรับส่งให้กับนักเรียนผู้สูงอายุด้วย

ขอบคุณเนื้อหาจาก [กระปุก.คอม](#) และ [thaich8.com](#)

ขอบคุณภาพจาก [เฟซบุ๊กคุณนราธิป สาครวงศ์วัฒนา](#)